

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง การลงทุนของภาครัฐในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของรัฐวิสาหกิจซึ่งจะแปรรูปเป็นบริษัทในโอกาส

เรียน รองนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีเสนอว่าในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจที่รัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น นอกเหนือไปจากภาระผูกพันเดิม เพื่อให้แผนงาน/โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้นมิได้เกิดขึ้นหรือเป็นผลจากความจำเป็น การเปลี่ยนแปลงนโยบายเดิม หรือเป็นภารกิจเพิ่มเติมของภาครัฐเองที่มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจนั้นไปดำเนินการเพื่อเป็นการแก้ปัญหา หรือเพื่อให้บริการประชาชนในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นพิเศษเฉพาะเรื่อง เช่น การให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขยายหรือเดินรถไฟในเส้นทางที่มีผลประกอบการขาดทุน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การสัญจร ไปมาและการขนส่งสินค้าของประชาชนที่มีรายได้น้อยที่ยังจำเป็นต้องใช้บริการของ รฟท. เป็นต้น ให้ถือเป็นหลักการว่าภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว มิใช่เงินที่รัฐให้เปล่าแก่รัฐวิสาหกิจ แต่ถือเป็นการเพิ่มทุนของภาครัฐ และในอนาคตเมื่อรัฐวิสาหกิจนั้นจะแปรรูปเป็นบริษัทและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ให้ถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนของภาครัฐ ในบริษัทดังกล่าวด้วย เช่น กรณีการที่รัฐบาลต้องรับภาระจ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลของการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งภาครัฐจะรับภาระเฉพาะดอกเบี้ยในระยะ ๑๐ ปีแรกเท่านั้น เป็นต้น จึงขอให้รัฐมนตรี ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ได้ทราบและถือปฏิบัติ ตามหลักการข้างต้นต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว รับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจในสังกัด ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรศักดิ์ ยูวรรณไธ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔ - ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๙๐๖๔ tks-cab

หมายเหตุ : รัฐ-มท. จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้จังหวัด หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด ทราบด้วย

รัฐ-กต. จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้เอกอัครราชทูตแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ทราบด้วย